

BÁO CÁO

Sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2021 của CBCC-LĐ Chi cục Kiểm lâm

Thực hiện Văn bản số 05 /KTĐ, ngày 27/5/2021 của Khối trưởng khối thi đua các đơn vị thuộc Sở NN&PTNT về việc báo cáo sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm 2021. Công đoàn cơ sở Chi cục Kiểm lâm báo cáo hoạt động của Công đoàn cơ sở 6 tháng đầu năm 2021, như sau:

I. TÌNH HÌNH CÁN BỘ CÔNG CHỨC - NGƯỜI LAO ĐỘNG.

1. Tình hình chung:

Công đoàn cơ sở Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Công đoàn ngành Nông nghiệp & PTNT Lâm Đồng, trong quá trình hoạt động có những thuận lợi và khó khăn sau:

1.1. Thuận lợi:

- Được sự lãnh đạo và quan tâm sâu sát của Chi bộ Đảng, Công đoàn ngành NN&PTNT và sự quan tâm của lãnh đạo cơ quan Chi cục Kiểm lâm.

- Tập thể CBCC-LĐ trong cơ quan Chi cục Kiểm lâm thường xuyên học tập, quán triệt chủ trương chính sách, nghị quyết của Đảng pháp luật của nhà nước, và học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhận thức rõ chức năng nhiệm vụ cũng như quyền lợi của CBCC-LĐ trong giai đoạn đổi mới.

1.2. Khó khăn:

- Ban chấp hành CĐCS Chi cục Kiểm lâm đều là cán bộ Công đoàn không chuyên trách, chuyên môn nghiệp vụ về công tác Công đoàn chưa qua trường lớp đào tạo nên việc điều hành trong tổ chức hoạt động của CĐCS có gặp một phần khó khăn và hạn chế nhất định.

- Số lượng CBCC-LĐ trong Công đoàn cơ sở tương đối đông nhưng kinh phí hoạt động Công đoàn còn hạn hẹp. Các đoàn viên thường phải đi công tác xa do yêu cầu nhiệm vụ, nên việc huy động tham gia các phong trào văn nghệ - thể thao thời gian qua do Khối phát động chưa được sôi nổi.

- Ngoài ra, cơ quan Chi cục Kiểm lâm là cơ quan thừa hành pháp luật trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, do đó việc phát động các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao, phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật gặp rất nhiều khó khăn. Không có điều kiện để tổ chức hoạt động lao động tăng gia sản xuất, tăng thu nhập cho CBCC-LĐ.

2. Tình hình cán bộ công chức- lao động:

- Số lượng CBCC-LĐ: 49 người (thuộc khối Văn phòng Chi cục Kiểm lâm và Đội KLCĐ&PCCCR số 1).

- Số đoàn viên công đoàn: 49 CBCC-LĐ, trong đó có 09 nữ, đoàn viên công đoàn là đảng viên gồm 37 đồng chí.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM.

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục CBCC-LĐ:

Dưới sự lãnh đạo và quan tâm sâu sát của Chi bộ Đảng, Công đoàn ngành NN &PTNT, Công đoàn cơ sở đã phối hợp với Thủ trưởng cơ quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục bằng nhiều hình thức như: Học tập nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, văn bản pháp luật của Nhà nước và tình hình Biển đông hiện nay nhằm giúp các đoàn viên giữ vững lập trường, đường lối của Đảng và Nhà nước ...

Phát động phong trào thi đua và tổ chức các hoạt động học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Công đoàn ngành và Đảng bộ Sở NN&PTNT phát động trong những năm qua. Tổ chức tặng quà cho chị em phụ nữ trong cơ quan nhân ngày Quốc tế phụ nữ (8-3) và một số hoạt động khác ... Qua đó đã khơi dậy tinh thần hăng say lao động của CBCC-LĐ hưởng ứng phong trào thi đua lao động tốt trong cơ quan góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

2. Công tác tham gia quản lý, chăm lo và bảo vệ lợi ích người lao động:

Tổ chức cho CBCC và đoàn viên công đoàn thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan. Tổ chức thực hiện tốt Quy chế hoạt động và mối quan hệ phối hợp giữa Ban chấp hành Công đoàn với lãnh đạo cơ quan. Phối hợp với lãnh đạo cơ quan và Chi hội luật gia Chi cục Kiểm lâm tổ chức tuyên truyền, phổ biến, vận động CBCC và đoàn viên Công đoàn thực hiện nghiêm các chế độ chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời tham gia các cuộc họp có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của CBCC. Mọi chế độ, chính sách đối với CBCC được thực hiện đảm bảo.

Vận động cán bộ công chức, đoàn viên Công đoàn tham gia các hoạt động xã hội tương trợ nhau trong công việc, giúp đỡ nhau khi khó khăn, hoạn nạn, tổ chức thăm hỏi động viên kịp thời khi CBCC-LĐ, gia đình có người thân đau ốm, gặp khó khăn...

3. Hoạt động phong trào thi đua:

Một số phong trào thi đua yêu nước được Ban chấp hành CĐCS phối hợp với thủ trưởng cơ quan tổ chức phát động thông qua Hội nghị CBCC và được tất cả CBCC hưởng ứng thi đua như: thi đua lao động giỏi; thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng; thi đua học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị; thi đua thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng người CBCC “Trung thành – Sáng tạo – Tận tụy – Gương mẫu”; ...

Với chức năng là cơ quan thừa hành pháp luật trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, quản lý lâm sản, đồng thời là cơ quan tham mưu giúp UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp &PTNT thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp,

cán bộ công chức các Phòng chuyên môn và Đội KLCĐ&PCCCR số 1 trực thuộc cơ quan Chi cục là lực lượng nòng cốt trong mọi lĩnh vực công tác.

4. Xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc:

Từng bước củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ công đoàn, Ủy ban kiểm tra Công đoàn và Ban thanh tra nhân dân.

Phối hợp với chính quyền tổ chức vận động thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong cơ quan; Quy chế phối hợp giữa Công đoàn với thủ trưởng cơ quan. Tiếp tục thực hiện các phong trào xây dựng cơ quan văn hoá, phong trào xanh sạch đẹp, phong trào thực hiện an toàn giao thông, kế hoạch hoá gia đình. Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, góp phần thực hiện nhiệm vụ quản lý và bảo vệ rừng đạt hiệu quả cao.

Quán triệt Nghị quyết của Công đoàn cơ sở, Nghị quyết của Chi bộ và của Đảng các cấp đến từng CBCC và đoàn viên trong cơ quan, vận đoàn ĐVCD, NLD phấn đấu thực hiện tốt các phong trào thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.

5. Công tác nữ công:

Tăng cường chất lượng của công tác nữ công về các mặt: nề nếp sinh hoạt, nội dung và hình thức sinh hoạt. Tổ chức tọa đàm nhân kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ (8-3), ngày Quốc tế thiếu nhi (01 - 6) có sự tham dự của cấp Ủy, Lãnh đạo cơ quan và một số đoàn viên Công đoàn trong cơ quan và tặng quà cho các chị em phụ nữ. Luôn quan tâm đến sức khỏe, tinh thần đối với cán bộ nữ, nhằm mục đích động viên và tạo điều kiện cho chị em thực hiện tốt việc cơ quan giao và giỏi việc nhà.

Được sự quan tâm của cấp Ủy, Lãnh đạo cơ quan và BCH Công đoàn cơ sở, tổ nữ công tuy chỉ có 08 công chức nữ nhưng vẫn đã tổ chức nhiều hoạt động: hưởng ứng phong trào nữ CBCC “giỏi việc nước đảm việc nhà”, tham gia các phong trào, thi đua do các tổ chức Công đoàn phát động.

6 Công tác chuyên môn:

6.1. Thực hiện văn bản chỉ đạo của cấp trên:

Trong 6 tháng đầu năm 2021 tiếp tục thực hiện tốt công tác QLBR nhằm hoàn thành chỉ tiêu ngành lâm nghiệp theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo liên quan công tác lâm nghiệp: Chỉ thị 12, 08, 1685 của Thủ tướng Chính Phủ, Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ về thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW; Quyết định số 297/QĐ-TTg ngày 18/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021, Văn bản số 50/BNN-TCLN ngày 06/01/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg, Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 26/3/2015, Kế hoạch số 25-KH/TU ngày 31/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 46/KH-SNN ngày 12/01/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT và các văn bản chỉ đạo khác của UBND tỉnh về công tác lâm nghiệp có liên quan.

- Phần đầu trong năm 2021, giảm 10% về số vụ, giảm 15% diện tích rừng và khối lượng lâm sản thiệt hại so với năm 2020; giải tỏa và trồng lại rừng trên toàn bộ diện tích lấn chiếm mới trong năm. Số vụ không phát hiện đối tượng vi phạm giảm dưới 30%. Duy trì độ che phủ rừng đạt 55%.

- Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả đề án “Bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững vùng Tây Nguyên giai đoạn 2016-2030” theo Quyết định số 297/QĐ-TTg ngày 18/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Đề án “Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp; khôi phục và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030” đã được phê duyệt tại Quyết định số 1836/QĐ-UBND ngày 25/8/2020. Kế hoạch số 599/KH-UBND ngày 26/01/2021 về việc thực hiện Đề án 1836.

6.2. Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật bảo vệ rừng

Luôn được lực lượng Kiểm lâm phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện thường xuyên, liên tục. Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh đã tổ chức được 34 cuộc/3897 lượt người tham gia, ký 1132 bản cam kết bảo vệ rừng. Trong 6 tháng lực lượng quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh đã tổ chức được 212 cuộc/9694 lượt người tham gia, ký 4765 bản cam kết bảo vệ rừng. Ngoài ra, tiếp tục duy trì việc tuyên truyền lưu động theo chuyên đề về QLBRV-PCCCR với Đài TTTH huyện, thành phố; tổ chức nhiều đợt tuyên truyền lưu động bằng xe loa tới tất cả các xã, phường, thị trấn có rừng.

6.3. Công tác kiểm tra và xử lý vi phạm:

Tổng số vụ vi phạm là 267 vụ (gồm 165 vụ đã xác định đối tượng vi phạm (chiếm 62%) và 102 vụ chưa xác định đối tượng vi phạm (chiếm 38%), diện tích thiệt hại do phá rừng 17,51 ha, (trong đó có 1,38 ha của vụ vi phạm phá rừng tại tiểu khu 118, huyện Lạc Dương cây ken chưa bị chết, hậu quả chưa xảy ra) lâm sản thiệt hại (04 hành vi) là 1.408,564 m³ (trong đó có 290,897 m³ trữ lượng cây ken chưa bị chết của vụ vi phạm phá rừng tại tiểu khu 118, huyện Lạc Dương). Tổng số vụ đã xử lý 238 vụ, trong đó xử lý hành chính 224 vụ, xử lý hình sự 14 vụ, tịch thu 475,286 m³ gỗ tròn, xẻ các loại, thu nộp ngân sách 3,35 tỷ đồng.

So sánh với cùng kỳ năm 2020, số vụ vi phạm giảm 95 vụ (tương đương 26%); diện tích thiệt hại do phá rừng giảm 1,1 ha (tương đương 39%), lâm sản thiệt hại tăng 183,176 m³ (tương đương 15%).

6.4. Công tác PCCCR

Qua tổng hợp báo cáo của các Hạt Kiểm lâm, tính đến ngày 29/4/2021 trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 03 vụ cháy/2,73 ha, (trong đó: 02 vụ cháy rừng/1,83 ha; 01 vụ cháy thảm cỏ cây bụi dưới tán rừng/0,9 ha). Ngoài ra, qua tổng hợp báo cáo của các Hạt Kiểm lâm trên địa bàn toàn tỉnh có xảy ra các điểm cháy nhỏ. Các vụ cháy và các điểm cháy nhỏ đã được các đơn vị chủ rừng phối hợp với Hạt Kiểm lâm sở tại và các hộ nhận khoán... phát hiện và chữa cháy kịp thời, đồng thời tiếp tục điều tra, xác minh nguyên nhân cháy để xử lý theo quy định của pháp luật.

6.5. Bảo tồn thiên nhiên:

Qua tổng hợp báo cáo của các Hạt Kiểm lâm, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có 37 loài động vật rừng đang gây nuôi, với 6.724 cá thể/190 cơ sở nuôi; trong đó: loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm là 22 loài/1.822 cá thể; loài động vật rừng thông thường là 15 loài/ 4.902 cá thể.

Số cơ sở nuôi ĐVHD đã đăng ký và được cấp mã số theo quy định tại Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ, gồm 47 cơ sở.

Dữ liệu nuôi ĐVHD được các Hạt Kiểm lâm cập nhật theo từng tháng; tuy nhiên sự biến động tăng, giảm đàn cũng thay đổi liên tục.

6.6. Trồng cây, trồng rừng phân tán:

Công tác triển khai chương trình trồng 01 tỷ cây xanh theo Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

- Ngày 16/4/2021 tham mưu Văn bản số 524/SNN-KL về việc hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây Mai anh Đào tại Lễ phát động trồng 50 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

- Ngày 23/4/2021 tham gia hưởng ứng Lễ phát động trồng cây theo Văn bản số 2120/UBND-LN ngày 08/4/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc tổ chức Lễ phát động trồng 50 triệu cây xanh giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh.

- Ngày 07/5/2021 Chi cục Kiểm lâm ban hành văn bản số 233/KL-QLR về việc Khẩn trương tổng hợp kết quả rà soát quỹ đất, rừng để đăng ký trồng rừng, trồng cây phân tán của các doanh nghiệp trên địa bàn giai đoạn 2021-2025.

Hiện nay, các địa phương đang tiếp tục chuẩn bị hiện trường, cây giống và hoàn thiện các thủ tục hồ sơ trên cơ sở nguồn ngân sách tỉnh cấp và ngân sách địa phương để tiến hành trồng cây phân tán, cây che bóng theo kế hoạch đề ra.

7. Hoạt động phong trào văn nghệ, thể thao:

Trong 6 tháng đầu năm 2021 các hoạt động phong trào văn nghệ thể thao tại CDCS Chi cục Kiểm lâm:

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và PTNT, do tình hình diễn biến biến phức tạp của dịch Covid nên không tổ chức các phong trào văn thể mỹ.

8. Công tác kiểm tra Công đoàn:

BCH Công đoàn đã chỉ đạo Ủy ban kiểm tra Công đoàn xây dựng quy chế hoạt động, tổ chức kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2019-2021, kiểm tra thu chi tài chính của Công đoàn và trích nộp đoàn phí kinh phí Công đoàn đúng theo quy định, ...

Ban Thanh tra nhân dân hoạt động dưới sự chỉ đạo của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, thực hiện đảm bảo quyền giám sát, kiểm tra của CBCC trong việc thực hiện các chính sách, pháp luật; Nghị quyết của Hội nghị CBCC, nội quy, quy chế của cơ quan và chế độ chính sách có liên quan đến CBCC trong cơ quan.

9. Công tác xây dựng Đảng:

Sáu tháng đầu năm 2021, BCH Công đoàn cơ sở đã tổ chức họp lấy ý kiến nhận xét 01 đoàn viên ưu tú cho Chi bộ xem xét. Đồng thời BCH Công đoàn cơ sở sẽ tiếp tục bồi dưỡng và lựa chọn ra các đoàn viên ưu tú để trình lên Chi bộ xác minh lý lịch để chuyển Đảng ủy cấp trên xem xét.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG.

Hoạt động của Công đoàn cơ sở trong 6 tháng đầu năm 2021 có nhiều hạn chế do dịch bệnh Covid, ngoài ra do yêu cầu nhiệm vụ công tác chuyên môn tập trung cao cho công tác PCCCR, thẩm tra các phương án PCCCR của các đơn vị, tuần tra truy quét nên việc tập trung đoàn viên công đoàn đầy đủ để luyện tập và tham gia các hoạt động phong trào văn nghệ, thể thao giao lưu học tập thi tìm hiểu về Công đoàn cấp trên phát động và các đơn vị bạn tổ chức đôi lúc còn hạn chế.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM

1. Tạo điều kiện cho CBCC và đoàn viên Công đoàn học tập, quán triệt các chủ trương, chính sách và nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ và quyền lợi của CBCC, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh thực hiện nghiêm theo Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2. Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Chi bộ Chi cục Kiểm lâm nhiệm kỳ 2020 – 2022.

3. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2019-2021 và các Nghị quyết của Công đoàn cấp trên; phương hướng nhiệm vụ đã đề ra đầu năm 2021. Duy trì và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong nội bộ lực lượng; hưởng ứng và thực hiện tốt các phong trào thi đua do Công đoàn cấp trên phát động với thực tế của Ngành cho thiết thực và hiệu quả. Vận động tổ chức thực hiện tốt nội quy, quy chế của cơ quan.

4. Phối hợp với Chính quyền phát động hưởng ứng phong trào nhân các ngày lễ lớn, như Lễ Cách mạng tháng 8 và ngày Lễ Quốc khánh 2-9... Tham gia tích cực các hoạt động Văn - Thể - Mỹ do Công đoàn cấp trên phát động. Tạo nên tinh thần hăng say trong lao động góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

5. Tăng cường hoạt động của BCH- Công đoàn cơ sở, các Tổ công đoàn và hoạt động của UBKT Công đoàn, Ban thanh tra nhân dân, khắc phục những hạn chế, tồn tại nêu trên. Thực hiện tốt những nội dung chỉ đạo của Công đoàn cấp trên và chế độ báo cáo định kỳ.

6. Tham gia với cơ quan thực hiện đảm bảo các chế độ, chính sách liên quan đến CBCC, đặc biệt quan tâm đến CBCC nữ trong cơ quan. Tích cực tham gia xây dựng Đảng; xây dựng Cơ quan văn hoá trong sạch vững mạnh.

7. Vận động CBCC và tham gia các hoạt động xã hội tương trợ nhau trong công việc, giúp đỡ nhau khi khó khăn, hoạn nạn; tích cực đóng góp các quỹ từ thiện, xã hội. Phối hợp với chính quyền vận động đoàn viên Công đoàn cơ quan; đoàn viên Công đoàn trong toàn lực lượng đóng góp xây dựng nhà tình thương cho các CBCC

Kiểm lâm có hoàn cảnh khó khăn chưa có nhà ở. Tham gia sinh hoạt tại nơi cư trú và thực hiện tốt quy ước văn hoá tại địa bàn, cư trú.

Nơi nhận:

- Khối trưởng TTG&VTNN Lâm Đồng;
- Lưu VT.

**KT. CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG**

Lê Đình Việt